

# Nâng cao tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua thẻ ATM đã và đang được nhân rộng trên toàn tỉnh. Chỉ với một chiếc thẻ ngân hàng nhỏ gọn, người nghỉ hưu có thể nhận tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng hàng tháng. Tuy nhiên, hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM vẫn còn gặp một số khó khăn.

Hiện nay, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện bằng hai hình thức: chi trả qua hệ thống bưu điện, phường, xã và chi trả qua thẻ ATM. Người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp có quyền lựa chọn phương thức phù hợp theo nhu cầu của bản thân. Thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh cho thấy, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM có xu hướng ngày càng tăng, bởi phương thức này đem lại nhiều tiện ích cho đối tượng. Tính đến hết tháng 5/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 98.628 người, trong đó có 6.963 người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM, đạt 7% (tăng hơn 4% so với năm 2016). Riêng số người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM trên địa bàn thành phố Thái Bình mới đạt

17,4%; tại khu vực đô thị, thị trấn trực thuộc các huyện mới đạt khoảng từ 15 - 20%. Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn thành phố, đô thị trực thuộc tỉnh có trên 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021 có 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Ưu điểm của hình thức chi trả qua thẻ ATM là nhanh gọn, chính xác, tiết kiệm được thời gian cho người hưởng. Theo đó, mỗi tháng, người hưởng chỉ việc cầm thẻ ra cây ATM để rút lương hưu, trợ cấp BHXH mà không cần phải chờ đợi, xếp hàng chờ đợi như các hình thức khác. Đây là hình thức phù hợp với chủ trương hạn chế giao dịch bằng tiền mặt của Nhà nước, mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng, có thể nhận lương hưu, trợ cấp ở bất cứ đâu, hoặc nhờ người thân nhận thay mà không cần giấy ủy quyền, bảo đảm an toàn. Nếu chưa có nhu cầu nhận tiền ngay thì số tiền trong tài khoản sẽ được tính lãi. Người nhận lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM không phải đến BHXH các huyện, thành phố để ký xác nhận chữ ký 6 tháng/lần. Bên cạnh đó, có

quan BHXH cũng giảm được chi phí hành chính, góp phần chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong tài chính.

Nghỉ hưu từ tháng 6/2014, ông Nguyễn Văn Cẩn, khu Minh Tân I, thị trấn Vũ Thư đã quen với việc dùng thẻ ATM để rút tiền lương hưu khi cần dùng đến. Ông Cẩn cho biết: Tháng đầu tiên sau khi nghỉ hưu, tôi ra bưu điện để lĩnh lương hưu. Tuy nhiên, với hình thức như vậy, tôi phải chờ rất lâu mới có thể lĩnh tiền. Nhận thấy những ưu điểm của việc lĩnh lương hưu qua thẻ ATM nên từ tháng 8/2014 đến nay, tôi đã chuyển sang dùng thẻ ATM. Hàng tháng, mỗi khi điện thoại có tin nhắn báo đã có lương, tôi chỉ cần cầm thẻ ra cây ATM rút lương, rất nhanh gọn, tiện lợi. Nếu tôi chưa có nhu cầu rút tiền ngay thì vẫn có thể để tiền trong tài khoản, rất an toàn và còn được tính lãi.

Mặc dù có nhiều ưu điểm hơn so với những hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH truyền thống song tỷ lệ người tham gia hình thức này chưa cao. Nguyên nhân là do nhận thức của một số bộ phận người dân ở nông thôn lười, ngại tiếp cận với những dịch vụ mới. Các cây ATM ở rất xa các vùng nông thôn, những người nhận lương hưu đều đã cao tuổi, khó tiếp cận và thực hiện thành



Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thuận lợi hơn khi sử dụng thẻ ATM.

thạo các thao tác rút tiền bằng thẻ ATM. Ông Đào Ngọc Chúc, thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh (Hưng Thịnh) chia sẻ: Tôi đã biết đến hình thức rút tiền lương, trợ cấp xã hội qua thẻ ATM nhưng bản thân lại lựa chọn hình thức lĩnh tiền lương hưu vì đi lại gần, được lĩnh "tiền tươi, thóc thật". Hơn nữa, năm nay tôi đã 73 tuổi nên ngày càng khó khăn trong việc đi lại. Cây ATM ở xa nhà, các thao tác rút tiền tôi lại không được thành thạo nên việc lựa chọn hình thức lĩnh tiền lương hưu đối với tôi có nhiều ưu điểm, thuận lợi hơn.

Để khắc phục những khó khăn và nâng cao tỷ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ ATM, thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội tích cực phối hợp với hệ thống bưu điện, các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người hưởng biết về

những tiện ích của việc thanh toán qua tài khoản ATM, trong đó tập trung vào đối tượng cư trú trên địa bàn thành phố, thị trấn, các xã giáp ranh khu vực thành phố, đối tượng mới nghỉ hưu chế độ hưu. Thanh toán kịp thời phí phát hành thẻ ATM lần đầu của ngân hàng cho người hưởng ngay trong ngày. Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến với tất cả người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố, khu vực đô thị, thị trấn trong tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người hưởng lương hưu đến đăng ký mở tài khoản ATM. Tăng cường chi trả, thanh toán các chế độ BHXH, trợ cấp mai táng phí, tử tuất qua tài khoản ATM.

THU TRANG

## HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN HUYỆN VŨ THƯ Đại hội đại biểu lần thứ IV

Sáng ngày 21/6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Vũ Thư tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN huyện Vũ Thư đã triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", trong đó đã vận động thanh niên thi đua cống hiến, tham gia thành công nhiều ngày công lao động tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tiếp sức mùa thi... Thanh niên toàn huyện đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, 1,1 tấn gạo, 140 thùng mì tôm, 10.400 quyển vở, 20.300 bộ quần áo cho đồng bào vùng cao; hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng, 13 con bê giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo trên địa bàn huyện... Trong 5 năm, huyện có 21 trang trại, 205 gia trại, 279 cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ có thu nhập bình quân từ 50 - 150 triệu đồng/năm, trong đó có 5 thanh niên được nhận giải thưởng Lương Định Của. Trong nhiệm kỳ, 11/11 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2014 - 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hội LHTN huyện Vũ Thư đã tập hợp, phát huy được vai trò và sự cống hiến của đông đảo các đối tượng thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Vũ Thư bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, yêu nước, tình nguyện, hội nhập, phát triển", nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN huyện Vũ Thư đề ra 8 chỉ tiêu trọng tâm và nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình hành động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN huyện Vũ Thư khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

QUỲNH LƯU

## Hỗ trợ 7.000 con gà giống cho các hộ chăn nuôi

Sáng ngày 21/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao 7.000 con gà giống thuộc dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng an toàn trong chăn nuôi nông hộ" do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ cho 10 hộ chăn nuôi tại hai xã Đông Hà (Đông Hưng), Nam Hà (Tiền Hải).

10 hộ chăn nuôi được lựa chọn tham gia dự án đều là những hộ có chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi và khả năng đối ứng nguồn thức ăn. Mỗi hộ được cung cấp miễn phí 100% con gà giống lương phượng hoặc gà ri vàng rơm, hỗ trợ 30% thức ăn và chi phí vắc-xin.

Dự án nhằm cung cấp tư liệu sản xuất, nâng cao nhận thức, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi. Qua đó, tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn sinh học. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11/2019.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng, chống dịch bệnh ở gà cho các hộ dân tham gia dự án và các hộ lân cận.

THU HOÀI

## Xử lý 641 vụ vi phạm quy định về kinh doanh

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tổ chức 1.752 lượt kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 641 vụ vi phạm, phạt tiền gần 1,3 tỷ đồng và tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa là tang vật vi phạm.

Các lỗi vi phạm của đối tượng chủ yếu gồm: kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, giấy phép, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, ghi nhãn hàng hóa... Trong đó, có 95 đối tượng vi phạm quy định trong lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp; 81 đối tượng vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngoài ra, lực lượng QLTT kiểm tra đột xuất về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đã xử lý tịch thu 183 bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xử phạt 20.000.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 1.075kg mỹ phẩm các loại; 1.731 sản phẩm kích dục và tịch thu, xử lý theo quy định nhiều hàng hóa mỹ phẩm, phụ tùng xe máy giả, đồ chơi kích động bạo lực là hàng nhập lậu.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động kiểm soát, kiểm tra, xử lý, Cục QLTT cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức cho các tổ chức, cá nhân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để bảo đảm giữ ổn định thị trường, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp, doanh nhân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN

Xã Bình Định (Kiến Xương) có 98 tổ dân cư tự quản. Đây là mô hình đã giúp địa phương củng cố và gắn kết cộng đồng dân cư, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, "cầu nối" đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Giai đoạn từ năm 2003 - 2007, Bình Định thành lập các mô hình tự quản về an ninh trật tự theo quy mô toàn thôn. Mỗi thôn có một mô hình, thành viên từ 18 - 20 người nhưng hiệu quả không cao bởi quy mô hoạt động quá rộng, nội dung sinh hoạt đơn điệu... Xét thấy còn nhiều vấn đề cần chuyển tải tới người dân và nhiều vấn đề cần bàn bạc dân chủ để người dân tổ chức thực hiện nên cần có loại mô hình càng nhỏ để người dân được biết, tự bàn bạc và tổ chức thực hiện nên năm 2008, Bình Định chuyển sang xây dựng tổ tự quản ở cộng đồng dân cư. Mô hình được làm điểm ở thôn Hưng Đạo với 11 tổ dân cư, mỗi tổ từ 20 - 30 hộ gia đình là các hộ liên kế nhau trong một khu dân cư, cùng một tuyến đường hoặc cùng một ngõ. Mỗi tổ có một tổ trưởng, một tổ phó do tổ thống nhất lựa chọn và bầu ra là những người có uy tín, nhiệt tình trách nhiệm và có sự quy tụ, đồng thời tất cả mọi người trong tổ dân cư đều là thành viên tổ tự quản. Qua một năm hoạt động, các phong trào của thôn Hưng Đạo đã có chuyển biến rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm hơn, việc tự hòa giải những mâu thuẫn, xích

## TỔ TỰ QUẢN Ở BÌNH ĐỊNH Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn



Mô hình các tuyến đường tự quản được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Định triển khai và thực hiện hiệu quả.

mach phát sinh trong cộng đồng dân cư được quan tâm. Chính vì thế, hết năm 2008 Bình Định có 98 tổ dân cư tự quản đi vào hoạt động ở 8/8 thôn.

Kinh nghiệm thực tế ở Bình Định cho thấy tổ tự quản càng nhỏ thì hiệu quả hoạt động càng cao vì người dân dễ bảo nhau, tự phòng và tự bảo vệ cho chính mình, cho mọi gia đình. Các tổ tự quản giúp cho địa phương làm rất nhiều việc khi huy động nguồn lực từ nhân dân. Theo ông Bùi Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Bình Định: Từ khi có

mô hình tự quản ở khu dân cư, mọi vấn đề phát sinh từ cơ sở đều thông qua khu dân cư kịp thời phát hiện, hòa giải ngay từ cơ sở, không có đơn thư vượt cấp kéo dài, không có trọng án. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, mặc dù không phải là xã làm điểm của huyện nhưng Bình Định đã về đích sớm, đến nay chưa có ý kiến thắc mắc, kiến nghị nào từ người dân vì tất cả đều giao cho cộng đồng dân cư tự đứng lên tổ chức thi công, việc đóng góp, bàn bạc, giám sát, hưởng thụ đều ở tổ dân cư.

Hay như nhiệm vụ bảo vệ môi trường, lắp điện chiếu sáng, sân cũng giao cho khu dân cư và hỗ trợ bóng điện, nhân dân tự lắp đặt, bảo vệ và góp tiền điện chiếu sáng.

Ông Bùi Văn Tạo, Tổ trưởng Tổ dân cư số 13, thôn Hòa Bình cho biết: Xác định tổ dân cư là cánh tay nối dài của cấp ủy, lãnh đạo thôn nên ngay sau khi được quán triệt nghị quyết của cấp ủy, chúng tôi triển khai ở tổ dân cư và thông nhất trong các đồng chí đảng viên để thực hiện. Điển hình như trong xây dựng nông

THU THUY

Trong buổi lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu của cả nước năm 2019 vừa qua, chị Nguyễn Thị Kim Chung, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh vinh dự là đại biểu duy nhất của tỉnh được xướng tên. Có được thành công ấy là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hết lòng vì những người bệnh của nữ Bí thư trẻ tuổi.

Những năm qua, phong trào HMTN của tỉnh luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, qua phong trào đã xuất hiện những cá nhân tiêu biểu với hàng chục lần hiến máu cứu người. Tiếp xúc với chị Kim Chung, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi biết chị đã có 15 lần tham gia HMTN khi mới ở tuổi 36. Chia sẻ về lý do sẵn sàng hiến máu tình nguyện trong các đợt HMTN của tỉnh, chị Chung cho biết: Việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của người hiến mà ngược lại còn giúp cơ thể sản sinh máu mới,

## Nữ bí thư đoàn 15 lần hiến máu tình nguyện

phục vụ tốt cho quá trình tuần hoàn, nâng cao sức đề kháng. Với tôi, lý do quan trọng hơn cả là mình có thể cống hiến một phần nhỏ bé để giúp đỡ những người bệnh cần máu. Đây là việc làm nhân đạo mà bất cứ ai có sức khỏe đều nên làm.

Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Kim Chung còn là một tuyên truyền viên giỏi, thường xuyên vận động nhân dân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp... cùng tham gia. Vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh, chị tranh thủ lồng ghép tuyên truyền việc hiến máu nhân đạo trong các buổi họp đoàn để mọi người hiểu và tham gia. Trong nhiều năm liên tục, chị đã trở thành tấm gương điển hình về công tác hiến máu cho đoàn viên thanh niên noi theo. Nhiều người sau khi được chi vận động đã hàng



Chị Nguyễn Thị Kim Chung trong buổi vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

hái tham gia HMTN. Anh Bùi Việt Nam, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) chia sẻ:

Chung tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về hiến máu và thấy bản thân chị hiến máu rất nhiều lần nhưng sức khỏe vẫn tốt nên tôi đã đồng ý tham gia HMTN. Đến nay, bản thân tôi đã hiến máu được 2 lần.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là Bí thư Đoàn, chị Chung còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện tâm với hơn 20 thành viên hoạt động thường xuyên. Mục đích của câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động cứu trợ nhân đạo và thành lập "ngân hàng máu sống" sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần gấp. Chính nhờ sự nhiệt huyết, năng động của chị, nhiều năm liên tục, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh do chị phụ trách luôn vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị nhận được giao. Số lượng người đăng ký tham gia HMTN trung bình từ 200 - 300 người. Riêng năm 2018, số lượng đơn

vị máu vượt gần 128% so với kế hoạch. Hiến máu không chỉ dừng lại ở một việc làm đơn thuần mà còn ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm, trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, công nhân viên trong Khối còn tự nguyện để xuất tổ chức các đợt HMTN để tất cả mọi người đều được tham gia, góp một phần nhỏ bé của mình cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

Với cương vị của mình, chị Chung luôn tâm niệm: Mình là người đứng đầu nên luôn phải gương mẫu cho các đoàn viên noi theo và mỗi khi mọi người trong Đoàn khối doanh nghiệp nhìn thấy mình hiến máu là tất cả đều như phấn chấn hẳn lên, cùng tham gia HMTN. Với đặc thù các đoàn viên thanh niên trong Đoàn khối doanh nghiệp đều là công nhân lao động, làm ca kíp nên chị luôn tổ chức, sắp xếp thời gian hiến máu một cách hợp lý nhất để khi tham gia, tất cả mọi người đều được bảo đảm

các yêu cầu về điều kiện sức khỏe, giờ giấc sinh hoạt. Chị Chung cho biết thêm: So với những người hiến máu đến 60, 70 lần, thành tích của tôi chỉ là rất nhỏ bé. Tôi coi đó là động lực để tôi và những người hiến máu được tôn vinh năm nay đóng góp nhiều hơn cho phong trào HMTN. Thời gian tới, tôi sẽ tích cực vận động nhiều người hơn nữa tham gia HMTN và bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục hiến máu để số lần hiến máu không chỉ dừng lại ở con số 15.

Với những thành tích đạt được, chị Nguyễn Thị Kim Chung đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về công tác nhân đạo từ thiện năm 2016, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về đã có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN. Tập thể Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.

TRANG PHẠM